

สารจากกรรมการผู้จัดการใหญ่
เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการส่งออก

เรียน ผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผมขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับบริษัทด้วยดีเสมอมา ในการนี้ผมขอกล่าวเจตนารมณ์ที่สำคัญเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของบริษัทให้ทุกท่านรับทราบดังนี้

บริษัท เด็นโซ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ("บริษัท") ได้ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริตและโปร่งใสอย่างสูงสุด และยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจตลอดจนการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการส่งออก ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา บริษัทได้ประกาศใช้หลักปฏิบัติ (Code of Conduct) เพื่อให้บริษัทและพนักงานยึดเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องการควบคุมการส่งออก อย่างไรก็ตาม กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของประเทศไทยได้มีความเข้มงวดมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการควบคุมการส่งออกในระดับโลก

ในฐานะกลุ่มบริษัทเด็นโซ บริษัทจะต้องติดตามสภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่อง และทำการปรับปรุงและพัฒนา นโยบายและระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กรของบริษัทให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

บริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทขอให้คำมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าและเทคโนโลยีควบคุมซึ่งกำหนดในพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของประเทศไทย ("พ.ร.บ. การควบคุมสินค้า") และกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของประเทศไทย ญี่ปุ่น ประเทศอื่น ๆ และยังรวมถึงการปฏิบัติตามนโยบาย กฎเกณฑ์ ขั้นตอน และระบบงานควบคุมสินค้าภายในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับบริษัท นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มบริษัทเด็นโซ บริษัทจะไม่ดำเนินการขายหรือจัดหา ถ่ายโอน ส่งออก หรือธุรกรรมใด ๆ ซึ่งสินค้าและเทคโนโลยีที่สามารถใช้ในทางทหารให้กับผู้ก่อการร้ายหรือประเทศที่พัฒนาอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงได้ และบริษัทจะไม่ทำธุรกรรมกรณีมีการร้องขอให้ขายหรือจัดหาสินค้าหรือเทคโนโลยี ซึ่งถูกออกแบบเฉพาะเพื่อนำไปใช้ในทางทหาร หรือสินค้าหรือเทคโนโลยีซึ่งเดิมออกแบบให้ใช้ในทางพลเรือนแต่มุ่งจะนำไปใช้ในทางทหาร

ดังนั้น บริษัทจึงขอให้ท่านเข้าใจและให้ความร่วมมือกับบริษัทเพื่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามพ.ร.บ. การควบคุมสินค้า ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการส่งออก ในการทำธุรกิจ การทำธุรกรรม การทำงาน และการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามสัญญาฉบับบริษัท

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝ่าฝืนพ.ร.บ. การควบคุมสินค้า และกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการส่งออก ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และ/หรือตัวแทนของบริษัท กรุณาแจ้งให้บริษัททราบ โดยท่านสามารถส่งอีเมลล์มาได้ที่ ap_diat_legalhelpline@ap.denso.com

松川 実

มิโนรุ มัทสึคาวะ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท เด็นโซ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด



1 เมษายน 2565